

Cứ gần đến ngày 30/4 lịch sử, kỷ niệm về những tháng năm tham gia lực lượng TNXP chống Mỹ cứu nước của ông Hoàng Công Ánh, nguyên Đại phó Đội 81 TNXP, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh lại ủa về như chuyện mới hôm qua. Ông Ánh cho biết: Phong trào "Ba sẵn sàng" của Đoàn Thanh niên đang ở giai đoạn cao trào, ai cũng tha thiết được gia nhập quân đội hoặc TNXP để thực hiện lý tưởng của thanh niên lúc bấy giờ là lên đường đánh Mỹ. Đăng ký rồi chưa yên tâm, mỗi người còn viết đơn tình nguyện, nhiều người viết bằng máu, yêu cầu cha mẹ cùng ký tên. Chưa đủ tuổi thì khai tăng tuổi, thiếu cân nặng thì nhờ bạn cân thay. Khi được tham gia lực lượng thì mong muốn vào sâu trong chiến trường. Dù gian khổ, hiểm nguy nhưng TNXP vẫn can trường, dũng cảm lập nhiều chiến công. Ông Ánh nhớ lại: Giữa năm 1968, Đội 81 nhận nhiệm vụ trên đường 20 Quyết Thắng. Đường dài 124km, có 43km qua núi đá với 970 cua vòng, một bên là triền núi, vách đá cao dựng đứng, một bên là vực thẳm, mỗi mét đường là một trọng điểm. Tối ngày 21/8/1968, Đội 81 nhận được điện khẩn của Sở Chỉ huy Bình trạm 14 (Đoàn 559) giao nhiệm vụ: Dịch tập trung đánh phá các trọng điểm đường 20, trong đó có K12 (đỉnh Chà Ang) đã tắc hoàn toàn, Bình Trạm giao cho Đội 81 bằng mọi giá thông đường vào 8 giờ tối ngày hôm sau. "Thông xe đúng giờ G là mệnh lệnh của trái tim" là quyết tâm của cả đơn vị. Trận chiến đấu trên đỉnh Chà Ang diễn ra vô cùng ác liệt, hàng chục chiến sĩ hy sinh, người này ngã xuống người khác xông lên tiếp tục làm nhiệm vụ và đơn vị đã hoàn thành việc thông xe đúng giờ được giao.

Ở các tuyến đường huyết mạch, các nữ chiến sĩ TNXP vừa là những anh hùng nhưng họ cũng là những người con gái.

Vì miền Nam ruột thịt

Tuổi hai mươi căng tràn nhựa sống, với tinh thần "vì miền Nam ruột thịt", "sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm", trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dấu chân của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) Thái Bình đã in đậm trên các chiến trường đầy bom đạn, thử thách và hy sinh. Họ đã góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.



Hội viên Hội Cựu TNXP huyện Tiên Hải tích cực phát triển kinh tế.

Ảnh tư liệu

Câu chuyện họ kể rất dung dị, đời thường mà chứa đựng nỗi niềm của những người con gái nơi chiến trường. Nhớ lại thời tuổi trẻ, bà Nguyễn Thị Quý, cựu TNXP Đại đội 953, Đội 89 xúc động: Tôi trốn bố mẹ đi TNXP đầy chú. Bố mẹ lên tận chỗ tập trung, đơn vị tìm nhưng tôi không về. Ở chiến trường, chúng tôi thường xuyên phải dùng nước suối đục để nấu cơm ăn, rụng hết tóc vì sốt rét, quần

áo luôn ẩm ướt vì mưa rừng kéo dài cả tuần, ghê lở, hắc lao là chuyện bình thường... Cái thời nơi chiến trường. Nhớ lại thời tuổi trẻ, bà Nguyễn Thị Quý, cựu TNXP Đại đội 953, Đội 89 xúc động: Tôi trốn bố mẹ đi TNXP đầy chú. Bố mẹ lên tận chỗ tập trung, đơn vị tìm nhưng tôi không về. Ở chiến trường, chúng tôi thường xuyên phải dùng nước suối đục để nấu cơm ăn, rụng hết tóc vì sốt rét, quần

hết mình. Khi đi chiến trường, chúng tôi cuộc đời còn rất trẻ nhưng đều xác định không nghĩ đến gian khổ và sẽ cống hiến hết mình cho Tổ quốc. Giữa nơi ác liệt ấy, tình yêu này nở đã tiếp thêm sức mạnh để những người lính, TNXP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Trong chiến tranh, ở những trọng điểm giặc Mỹ đánh phá ác liệt, nhiệm vụ sửa chữa cầu đường, san lấp hố bom, bảo đảm

mạch máu giao thông thông suốt thì thường trình dạy và học vẫn hòa thuận như không thực hiện được nhưng nhờ tinh thần ham học của TNXP và trách nhiệm cao cả của các thầy cô giáo nên việc học tập văn hóa được thực hiện linh hoạt, sáng tạo. Bà Nguyễn Thị Kim Muôn, TNXP Đại đội 2671, Đội 267 cho biết: Năm 18 tuổi, tôi là giáo viên tham gia TNXP dạy học cho các chiến sĩ TNXP tại cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa). Cô giáo bằng, có khi kém tuổi học trò nhưng cũng vì thế mà cô và trò dễ dàng chia sẻ, trao đổi công việc học tập, chiến đấu và cuộc sống. Lớp học là trong hang đá, dưới tán cây rừng; thời gian dạy và học bất kể ngày đêm, lúc nào có thời gian là học. Bảng viết là thành xe, vách núi, bàn học, ghế ngồi được sử dụng từ bất kỳ vật nào có trong chiến trường. Ở tiền phương, nơi rừng thiêng, nước độc, bom cây, đạn xối, tình thầy trò còn thấm đằm tình đồng chí, đồng đội, đồng hương. Nhà giáo - TNXP luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho ban chỉ huy và toàn đơn vị. Các thầy cô không chỉ dạy văn mà còn sẵn sàng trực chiến, san lấp hố bom để thông đường cho những chuyến hàng vào Nam.

Trong những tháng năm chiến tranh khốc liệt hay trong giai đoạn hòa bình, kiến thiết đất nước, lực lượng TNXP luôn phát huy tinh tiên phong, sẵn sàng xông pha trên những điểm nóng của chiến trường, những vùng đất mới, nơi khó khăn nhất với tinh thần "việc gì khó có thanh niên". Những đóng góp đó đã xây dựng nên những trang vàng lịch sử chói lọi của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong thư gửi các đội viên TNXP, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết: "Tôi luôn coi TNXP như bộ đội, vì trong phẩm chất của TNXP có phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ".

Ông Tô Hữu Tặng, TNXP Đại đội 932, Đội 93



Trong những tháng ngày ấy, chúng tôi chỉ mới mười tám đôi mươi nhưng nhiệt huyết cách mạng luôn sôi sục. Khó khăn, gian khổ, bom đạn không làm chúng tôi sờn lòng mà luôn chuyển xe tải đạn, lương thực được TNXP nhanh chóng đưa ra chiến trường; những cây cầu, con đường được bảo vệ, sửa chữa... Tất cả vì mục đích cao cả là hòa bình, độc lập, thống nhất nước nhà. TNXP là trường học lớn, tôi luyện, giúp chúng tôi vững bước trưởng thành.

Ông Lê Hồng Tư, TNXP Đại đội 891, Đội 89, Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Tiên Hải



Hiện nay, cựu TNXP dù tuổi cao, sức yếu, nhiều người chống chọi với bệnh tật, di chứng chiến tranh nhưng vẫn giữ vững tinh thần "trẻ xung phong, già mẫu mực". Các cựu TNXP tích cực thực hiện các phong trào thi đua do tổ chức hội và địa phương phát động, trong đó nổi bật là phong trào thi đua "Cựu TNXP nêu gương sáng làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào chung tay giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, vì nghĩa tình đồng đội.

- Giai đoạn 1965 - 1975, Thái Bình có 34.258 thanh niên đi TNXP chống Mỹ cứu nước, phục vụ chiến đấu trên các chiến trường.

- Góp phần cùng cả nước đánh Mỹ, ở hậu phương Tổng đội TNXP Thái Bình có 2.500 đội viên được biên chế ở 22 đại đội phục vụ yêu cầu của các lực lượng chiến đấu, bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi.

- Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước: gần 500 TNXP đã anh dũng hy sinh, trên 3.000 người bị thương tật và nhiễm chất độc hóa học, 7 Bà mẹ Việt Nam anh hùng có con là liệt sĩ TNXP. Nhiều đơn vị, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

PHƯƠNG CHI

Giúp nhau khởi nghiệp và làm việc thiện

Tuy mới thành lập nhưng Câu lạc bộ (CLB) thanh niên khởi nghiệp huyện Vũ Thư đã có những kết quả bước đầu trong việc giúp đỡ các thành viên phát triển kinh tế và cùng tham gia các hoạt động thiện nguyện.



Xưởng sản xuất đồ chơi bằng gỗ của anh Quân Quốc Quân, thành viên CLB thanh niên khởi nghiệp huyện Vũ Thư tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Bị suy thận nặng, anh Trương Xuân Lương, thôn Kiến Xá, xã Nguyễn Xá (Vũ Thư) phải từng ngày, từng giờ chiến đấu với tử thần để giành giật sự sống cho mình. Vượt lên nghịch cảnh bằng chính quyết tâm của bản thân và sự đồng hành của tổ chức đoàn thanh niên, anh đã làm chủ cơ sở sản xuất lồng công nghiệp có doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Anh cũng là thành viên tích cực của CLB thanh niên khởi nghiệp huyện Vũ Thư. Anh Lương cho biết: Anh em trong CLB có sự trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhau phát triển. Mình đã học hỏi được kinh nghiệm bán hàng, tư vấn khách hàng, từ các mối quan hệ anh em cũng giới thiệu các mặt hàng của mình tới các trang trại, gia trại trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra,

CLB có chương trình hỗ trợ lập nghiệp, mỗi tháng CLB có 50 triệu đồng cho anh em có hoàn cảnh khó khăn hoặc cần vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh vay không lãi suất. So với trước khi vào CLB, lương hàng mình sản xuất phục vụ chăn nuôi đã gấp từ 1,5 - 2 lần.

Được thành lập từ tháng 3/2019, đến nay, CLB thanh niên khởi nghiệp huyện Vũ Thư có 16 thành viên. Mỗi người một lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nhưng các thành viên trong CLB thường xuyên trao đổi, liên kết, hỗ trợ nhau từ việc tìm nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ và vốn sản xuất, kinh doanh, giúp nhau khởi nghiệp thành công. Anh Nguyễn Xuân Tiến, Chủ nhiệm CLB cho biết: Đầu là thanh niên mới khởi nghiệp, còn gặp nhiều khó khăn nên anh em

thường xuyên trao đổi, bàn bạc, rút kinh nghiệm và hỗ trợ nhau những lúc khó khăn. Đặc biệt, khi dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, chúng tôi đã tìm các giải pháp đồng hành với nhau vượt qua khó khăn và giúp đỡ hộ nghèo tại các địa phương.

Không chỉ liên kết giúp nhau khởi nghiệp, phát triển quy mô, các thành viên trong CLB thanh niên khởi nghiệp huyện Vũ Thư còn có chung tấm lòng thiện nguyện, hướng về trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn. CLB đã hỗ trợ 20 triệu đồng để xây dựng sân chơi cho thanh thiếu nhi và trong tháng thanh niên năm nay CLB đã trao tặng 20 suất quà với tổng giá trị hơn 10 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các địa phương trong huyện. Bà Nguyễn Thị Hội, thôn Tây Tiến, xã Phúc Thành (Vũ Thư) xúc động cho biết: Nhà nghèo, tuổi cao, sống đơn thân nên suất quà bao gồm tiền mặt, mì tôm, quạt mát của CLB thanh niên khởi nghiệp huyện tặng giúp tôi bớt lo lắng trong những ngày dịch bệnh. Anh Mai Đức Anh, thành viên CLB cho biết: Dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến môi trường của đời sống xã hội nhưng chúng tôi xác định của ít, lòng nhiều, mình cố gắng một chút để giúp những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. CLB sẽ tiếp tục cùng với đoàn thanh niên các cấp đưa nguồn hỗ trợ đến đúng các đối tượng cần giúp đỡ.

Với gần 500 trang trại, gia trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh do thanh niên làm chủ có thu nhập từ 50 - 150 triệu đồng mỗi năm, huyện Vũ Thư có nguồn lực lớn để phát triển, nhân rộng các mô hình thanh niên phát triển kinh tế, mô hình liên kết theo CLB, tổ, nhóm. Các cấp bộ đoàn huyện Vũ Thư đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp. Việc nhân rộng các mô hình, CLB thanh niên phát triển kinh tế, thanh niên khởi nghiệp là cần thiết, qua đó góp phần tập hợp thanh niên, khơi dậy sức trẻ, nhiệt huyết và khát vọng làm giàu chính đáng, chung sức phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

KUÂN PHƯƠNG

Giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương về việc giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, Công ty Điện lực Thái Bình đã chỉ đạo các điện lực trực thuộc đồng loạt triển khai để kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Theo Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương: Khách hàng sản xuất và kinh doanh được giảm 10% giá bán lẻ điện quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ bình quân và quy định giá bán điện. Giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT. Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan) sẽ giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất sau khi giảm giá. Đối với giá bán buôn điện nông thôn; giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư; giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt sẽ giảm 10% giá bán buôn điện đối với bậc 1 đến bậc 4 của giá sinh hoạt; giảm 10% bán buôn điện cho mục đích khác tại Quyết định số 648/QĐ-BCT. Ngoài ra, đối với giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, chợ, mức giảm là 10% so với biểu giá bán buôn điện. Về giảm tiền điện (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 mua điện từ các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), công văn của Bộ Công Thương nêu rõ: Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở (không phải là khách sạn) được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19; giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19; giảm 20% tiền điện cho các khách sạn được dùng để cách ly bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

Tổng thời gian khách hàng được hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là 3 tháng. Đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt sẽ được thực hiện giảm giá tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 5, tháng 6 và tháng 7/2020. Đối với khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt (sản xuất, kinh doanh), thực hiện từ kỳ hóa đơn gần nhất kể từ ngày 16/4/2020.

Thông tin về việc giảm giá điện, giảm tiền điện đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dân. Ông Trần Quang Phi, phường Trần Hưng (thành phố Thái Bình) cho biết: Trước đây, mỗi tháng gia đình tôi chỉ trả trên dưới 500.000 đồng tiền điện. Từ đầu tháng 2/2020 đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công việc của các thành viên trong gia đình đều thay đổi, chủ yếu làm việc tại nhà, các cháu học trực tuyến nên chỉ số điện sẽ tăng. Việc giảm giá điện trong giai đoạn này tôi thấy rất kịp thời và hợp lý, giúp người dân tiết kiệm được một phần chi phí sinh hoạt.

ngộ UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành làm đầu mối cung cấp cho Công ty Điện lực Thái Bình danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Công ty đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền để tất cả các khách hàng mua điện biết về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện. Theo tính toán sơ bộ của Công ty Điện lực Thái Bình, trên địa bàn tỉnh sẽ có khoảng 713.000 khách hàng sử dụng điện được hưởng chính sách giảm giá điện, giảm tiền điện. Trong đó có khoảng 645.000 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, 68.000 khách hàng là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19...

Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, cùng với các chính sách hỗ trợ khác thì chính sách hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện ngay trong thời điểm này đã nhận được đánh giá cao của cộng đồng. Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả cần sự chung tay của cộng đồng cùng với ngành điện trong việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt khi khu vực miền Bắc đã chuẩn bị bước vào mùa nắng nóng.

PHẠM HƯNG



Nhân viên Công ty Điện lực Thái Bình kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện.